

# 10+ Trung tâm thi bằng lái xe máy uy tín tại TPHCM

*các trung tâm đào tạo dạy lái xe máy bằng A1 tại TPHCM đang được rất nhiều người tìm kiếm, nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo các học viên hiện nay*

HỒ CHÍ MINH, HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM,  
April 12, 2022 /EINPresswire.com/ --  
Trung tâm đào tạo lái xe TP.HCM

Địa chỉ đầu tiên trong danh sách này mà Topnlist muốn giới thiệu đến bạn đó chính là trung tâm đào tạo lái xe TP.HCM. Khi đến đăng ký thi bằng lái xe máy A1 tại trung tâm thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm bởi:

Mức giá học phí trọn gói, rất rõ ràng và cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình đăng ký.

Trung tâm có tổ chức khám sức khỏe cho học viên đến đăng ký, vì vậy học viên sẽ không phải tốn thời gian, công sức đi đến các bệnh viện.

Thủ tục đăng ký thi bằng lái A1 tại trung tâm cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần mang theo chứng minh thư và ảnh thẻ là đã có thể thực hiện đăng ký.

Trung tâm cũng có hỗ trợ chụp hình cho học viên trong quá trình đăng ký.

Học viên cũng có thể đăng ký online thông qua Zalo, Viber, Email của trung tâm.

Chính nhờ những ưu điểm trên mà trung tâm đào tạo lái xe TP.HCM luôn xứng đáng là điểm đến tin cậy cho những ai đang có nhu cầu đăng ký thi bằng lái xe máy A1 chất lượng tại thành phố Hồ Chí Minh.



**THI BẰNG LÁI XE MÁY A1**  
**CHỈ CÓ 650K**  
**Hỗ trợ thi đậu 100%**  
Liên hệ: **090.243.0787 (Kim Vi)**

Lệ phí đăng kí thi bằng lái xe máy ở sài gòn



Bài thi sát hạch thực hành bằng lái xe máy TPHCM

Thông Tin Liên Hệ:

Địa chỉ: 23 Cù Lao, Phường 2, Q. Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại: 0903 80 3787 – 1900 633 670

Email: Kimvi.daotaolaixehcm@gmail.com

Website: [truongdaotaolaixehcm.com](http://truongdaotaolaixehcm.com)

Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Viễn Đông

Trung tâm Dạy nghề Giao thông Vận tải Viễn Đông là đơn vị thuộc Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 2009 với tư cách là đơn vị xã hội hóa đối với sinh viên của trường. Trung tâm không ngừng nỗ lực để trở thành một đơn vị đào tạo chuyên nghiệp, mang đến các chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn.

Trường dạy lái xe Tiến Bộ

Đây là trung tâm thi bằng lái xe máy ở TPHCM đã quá quen thuộc với mọi người, Trường Trung cấp nghề Giao thông Tiến Bộ bắt đầu hoạt động vào năm 1991. Trường đã có hơn 25 năm kinh nghiệm dạy lái xe với các loại bằng A1, A2, A3, B1, B2, ... được nhiều học viên tin tưởng và đánh giá cao.

Trường dạy lái xe, dạy lái xe bằng A1 Thành Công

Trường dạy lái xe Thành Công là đơn vị dạy học và tổ chức thi bằng lái xe máy ở TPHCM và các tỉnh lân cận. Trường liên tục mở các lớp đào tạo lái xe các bằng A1, A2, A3, B1, B2, C. Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, trường luôn mang đến cho học viên những kiến thức hữu ích có giá trị cùng kinh nghiệm thực hành phong phú.

Trường trung cấp nghề, dạy lái xe bằng A1 Đông Sài Gòn

Trung tâm thi bằng lái xe máy ở TPHCM nào uy tín và chất lượng. Và... Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 2000, tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đào tạo các ngành nghề hệ trung cấp, nhà trường tuyển sinh dạy học bằng lái xe máy ở TPHCM. Trường không ngừng nỗ lực cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên nhằm đảm bảo học viên có thể nắm vững cả lý thuyết và thực hành.

Trường dạy lái xe, dạy lái xe bằng A1 Quốc Tế Á Châu

Trường dạy lái xe quốc tế Á Châu là trường chuyên đào tạo lái xe các hạng A1, A2, B1, B2, C, .... Ngoài ra, trường còn cung cấp nhiều dịch vụ khác liên quan đến bằng lái xe ô tô và mô tô. Với hơn 8 năm hoạt động trong ngành đào tạo lái xe, địa điểm thi bằng lái xe máy tphcm này luôn lấy chất lượng và uy tín làm đầu để phát triển trong ngành.

## Trường dạy lái xe ô tô Quận 7

Đây là trường chuyên đào tạo các ngành kỹ thuật như cơ khí, điện, điện tử, và nổi bật nhất là đào tạo lái xe các bằng A1, B1, B2, C cho học viên của Trường Lái Quận 7. Chất lượng giảng dạy tuyệt vời, cũng như cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi, cơ sở vật chất hoàn toàn mới, trường cam kết hỗ trợ học viên trong việc lĩnh hội kiến thức và nâng cao trình độ thực hành một cách hiệu quả nhất.

## Trường đào tạo lái xe, dạy lái xe bằng A1 Hồ Chí Minh

Trường đào tạo lái xe Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm thi bằng lái xe máy ở tphcm uy tín và chất lượng mà bạn có thể tham khảo. Trường hoạt động với thế mạnh chuyên về lĩnh vực đào tạo lái xe và sát hạch thi lấy giấy phép lái xe máy (A1, A2) và xe 4 bánh 4 – 9 chỗ ngồi (hạng B1, B2, hạng C).

## Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe đại học An Ninh Nhân Dân

Không thể thiếu trong danh sách các trung tâm thi bằng lái xe máy ở TPHCM đó là Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trường đại học An Ninh Nhân Dân, trường đã hoạt động được hơn 10 năm và nhận được sự phản hồi tích cực cũng như ủng hộ của đông đảo học viên. Trung tâm không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc cập nhật giáo trình giảng dạy mới nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe TP.HCM

Trung tâm đào tạo lái xe Đồng Tâm

+84 903803787

Kimvi.daotaolaixehcm@gmail.com

---

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/568249432>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2022 IPD Group, Inc. All Right Reserved.